

## GUƠNG SÁNG ĐỘI VIÊN

Đến với Trường Trung học Cơ sở Bắc Cường, cái tên Nguyễn Việt Sơn - học sinh lớp 8A đã trở thành thân quen. Bởi bạn ấy chính là một tấm gương sáng về tinh thần học tập.



Sơn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là cán bộ viên chức, mẹ bạn là giáo viên dạy Hóa ở trường Trung học Phổ thông Chuyên, bố là kiểm dịch viên. Vì công việc của bố mẹ khá bận rộn, lại là anh cả trong nhà nên Sơn rất tự lập. Bạn biết tự chăm sóc bản thân và giúp bố mẹ chăm sóc cô em gái của mình. Từ nhỏ, Sơn đã thích đọc sách, tìm tòi về thế giới xung quanh. Mẹ bạn dạy môn Hóa nên Sơn yêu thích môn học này. Ở nhà, bạn được mẹ truyền lửa đam mê. Đến trường, bạn lại được thầy cô thổi lửa nhiệt huyết. Cứ thế tình yêu và sự say mê các môn Toán, Khoa học tự nhiên cứ lớn dần trong Sơn.

Suốt những năm qua, thành tích học tập của Sơn ở hai môn học này thực sự rất đáng nể phục. Tiêu biểu là năm lớp 6, Sơn đạt giải khuyến khích môn Toán ASMO cấp tỉnh, một huy chương Bạc cấp tỉnh ASMO và một huy chương Đồng khoa học cấp quốc gia ASMO. Sang

đến năm lớp 7, bạn lại tiếp tục đạt giải khuyến khích Toán AMC. Đặc biệt trong năm học 2020-2021, Sơn tham gia thi cuộc thi SEMO – cuộc thi Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh quốc tế ở hai nội dung và cả hai nội dung bạn đều đạt giải cao. Bạn là học sinh duy nhất của thành phố Lào Cai (Khối THCS) đạt huy chương Vàng trong cuộc thi khoa học ASMO (Vòng 1) năm 2020-2021. Không những thế, Sơn còn giành được huy chương Đồng môn Toán ASMO và hai giải khuyến khích Toán SEAM, toán ACM. Có lẽ đối với cha mẹ, thầy cô và bạn bè của Sơn thì đây chính là những món quà tinh thần quý giá nhất mà bạn đã đem lại.

Trong tất cả các môn học, Sơn có niềm đam mê đặc biệt với môn Hóa. Hiện tại, bạn đang tham gia đội tuyển học sinh giỏi Hóa khối 8 của trường. Theo bạn, môn học này rất thú vị, có những điều mà bạn thấy vô cùng mới lạ, đáng để tìm tòi. Đồng thời, môn học này còn giúp bạn hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh. Trong tương lai, bạn mong muốn được tiếp tục theo đuổi môn Hóa, bạn cũng từng nói rằng về sau sẽ thi vào chuyên Hóa để có điều kiện học tập tốt nhất, để thực hiện ước mơ của mình.

Nói về bí quyết làm thế nào để học tốt môn Hóa, bạn từng bật mí rằng: “Trước hết cần phải có niềm đam mê bởi nếu không có đam mê thì sẽ không đủ kiên trì để theo môn học này. Môn Hóa đòi hỏi sự cần cù, chịu khó suy nghĩ. Ngoài những gì học được từ thầy cô thì bản thân phải có ý thức tự giác tìm hiểu về môn học, tích lũy thêm tri thức”.

Ngoài việc học, Sơn cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường. Mỗi lần có cuộc thi hay các phong trào thi đua cần sự đoàn kết của tập thể, Sơn luôn đóng góp công sức lớn. Bạn thường tìm ra những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo và có tinh thần hợp tác, chia sẻ với các bạn trong lớp để tập thể lớp đạt được thành quả tốt nhất. Trong lớp, Sơn là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, năng

động, sáng tạo nhưng bạn luôn hoàn nhã, khiêm tốn với bạn bè, lễ phép với thầy cô. Bạn nhiệt tình kèm cặp, giúp đỡ các bạn học yếu hơn, có chỗ nào các bạn chưa hiểu, Sơn đều tận tình hướng dẫn. Vì thế, cả lớp ai cũng quý mến, coi bạn là tấm gương sáng để học tập và noi theo.



Bằng sự nỗ lực và cố gắng của mình, Sơn luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. Khi nói về Sơn, cô giáo Nguyễn Thị Nga - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A chia sẻ : “Sơn là một học sinh rất thông minh, tiếp thu kiến thức nhanh và còn rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi để mở rộng vốn hiểu biết.”

Ngoài học tập, Sơn còn dành thời gian luyện tập thể dục thể thao. Môn bơi lội là sở thích của bạn. Bất mí cho các bạn biết, Sơn đã từng đạt nhiều giải cao môn bơi lội cấp thành phố đấy.

Tinh thần học tập hăng say và những thành tích Sơn đạt được khiến chúng ta thật khâm phục và ngưỡng mộ. Bạn xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn học sinh học tập và noi theo. Mong rằng, bạn

Son sẽ luôn giữ vững tinh thần học tập hăng say, đạt được ước mơ của mình trong tương lai.



Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhi – Lớp 8A- HS Trường THCS Bắc Cường